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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ระดบัจงัหวดั 
ครั้งที่  3/2559 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชมุ 3 องค์การบรหิารส่วนจังหวดัเพชรบูรณ์  

 

--------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายคณีธิป  บุณยเกตุ  ประธานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ แทนนายก 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. นายชาติชัย  สาลผีล   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ แทนปลัดองค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
3. นางพรลักษมี  เมืองเกิด   แทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและ 
   พัฒนาท้องถิ่น  
4. นางพัชรา  คงทนแท ้   แทนหัวหน้าสาํนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ 
   การพัฒนาจังหวัด 
5. นายเกรียงศักด์ิ  พิชิตกวิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
6. นางสาวพิมพ์พร  พรพฤติพันธ์ุ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
7. นายกษิต  โฆษิตานนท์   ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 
8. นางสายชล  สุนทร   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
9. นายเสถียรพงษ์  เนตรแสงศร ี   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลระวิง 
10. นายรพี  หนูสลุง   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลระวิง 
11. นางคณีลักษณ์  แถลงศรี   รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหวาย 
12. ว่าที่ร้อยตรีศรีโลว์  วงศ์ใหญ ่  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหวาย    
13. นางสายโซ่  วาตะ   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาเกาะ 
14. นางจันทร์แรม  ศรีเดช   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาค้อ 
15. นายศักดา  เสงี่ยมสมานันท์   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาค้อ 
16. นายวิเชียร  กองศร ี   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าหนาว 
17. นายชัยศิริ  สิงหสาคเรศ   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าหนาว 
18. นายเจษฎกรณ์  มากแกน่   แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาท 
19. นางสิริธัญ  กองแก้ว   แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาท   
20. นายสุรพล  จันทร์สุริยะ   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังหิน 
22. นางกัญญาภัค  สิงห์ณี                    แทนนายกองค์การเทศมนตรีตําบลหนองไผ่ 
                                                    และแทนปลัดเทศบาลตําบลหนองไผ่ 
23. นายพีระพงษ์  กมลเสถยีร   ปลัดเทศบาลตําบลซับสมอทอด 
24. นายอนุวรรณ  เอี่ยมแสงทอง   แทนปลัดเทศบาลตําบลสว่างวัฒนา 
 
  /25. นางสาว... 
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25. นางสาวภัทร์ฐิตา  บริพฒัน์วิบูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสระกรวด 
26. นางภมร  แก้วลาย   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม 
27. นางสาวกรองแก้ว  แย้มทอง   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลตําบลดงขุย 
28. นายมิตร  แซล่อ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลซับน้อย 
29. นายอานนท์  ล้านภูเขียว   หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหวาย 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ตดิภารกิจ) 
1. นายอภิวุฒิ  พรพฤติพันธ์ุ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2. นายอดิเรก  วัฒนาอุดมชัย  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ 
3. นางสุภาวดี  เพ็งธงชัย   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
4. นางสาวเทียนทอง  ทองใจสด   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
5. นายพงษ์พันธ์  วิภาจักษณกุล   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
6. นายสมชาย  สุรเวคิน   ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 
7. นายสีไพร  ชุ่มเฟือย   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาซํา 
8. นายประวิทย์  วิภาจักษณกุล   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังโป่ง 
9. นายทวีศักด์ิ  อินทรานุกลู   นายกเทศมนตรีตําบลซับสมอทอด 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นางกานดา  กีรติกาลกุล  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
2. นางศิริพร  นกแก้ว                          หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
3. นางวัชรีพร ทองเนื้อแปด                   หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล 
4. นางสาวเพ็ญพรรณ  ฐีตานนท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
5. นางภัทรลักษณ์ พรมทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
6. นางสาวพร้อมพันธ์ เธียรทิพย์วิบูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
7. นางสาวดวงใจ  เกิดยืนอยู่  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
8. นายนนท ์ เทพแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
9. นางสาวศรวนีย์  ไฉนงุ้น  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
10. นายอดิศักด์ิ  พิมพานนท์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
11. นางณัฏฐณิชา  บุญส่งศรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
12. นายชัยพร  จูมั่น  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
13. นายสุทธิพงษ์  พรหมบญุ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ  
18. นางสาวน้ําตาล  กินยืน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ  
15. นางสาวศิวลัคน์  สุนทร  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ  
16. นางฐิติกาญจน ์ ปัญญาไว  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ  
 
 
 
 
 
 

/เปิดประชุม...  
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เปดิประชุม  เวลา 14.00 น. 
 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่อง ทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
 
เลขาฯ                         เนื่องจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ติดราชการ ไม่สามารถ

เข้าร่วมประชุมฯ โดยท่านได้มอบหมายให้กระผมปฏิบัติหน้าที่แทน 
  
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม  
 

ที่ประชุม   รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 จํานวน 6 หน้า 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2559 
 
ระเบยีบวาระที่ 3         เรื่องเพื่อพจิารณา 
 

ประธานฯ   3.1 การพิจารณาบูรณาการโครงการพัฒนา และนําเสนอให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญเลขาฯ 
เลขาฯ          ในการพิจารณาบูรณาการโครงการพัฒนานั้น ขอให้ผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งถือว่าเป็น        

กองราชการที่รับผิดชอบโดยตรง ช้ีแจงต่อที่ประชุม ถึงแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณา 
ตลอดจนในการประสานโครงการพัฒนาฯ บัญชีโครงการประสานแผนฯ จะมี 2 ส่วน
ด้วยกัน คือ 

ผู้ช่วยเลขาฯ   ส่วนที่ 1  การสรุปโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารจังหวัด 
                                เพชรบูรณ์ (ตามแบบสรุป ผ.03/1) 

ส่วนที่ 2  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์             
เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) (ตามแบบสรุป     
ผ.05)  

เลขาฯ          เหตุใดรายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร   
จึงไม่ปรากฎในแบบสรุป ผ.03/1 และแบบ ผ.05  

ผู้ช่วยเลขาฯ   ได้ดําเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการร้องขอจากคณะกรรมการประสาน              
 แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอ ทั้ง 11 อําเภอ  
    สําหรับรายละเอียดประสานโครงการพัฒนาของแต่ละอําเภอปรากฏตามเอกสาร 

ผ.03/1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ด้านถนน) และขอให้
คณะกรรมการทุกท่านร่วมพิจารณาพร้อมกัน ดังนี้ 

    - อําเภอหล่มสัก หน้า 1-8 
    - อําเภอศรีเทพ หน้า 9-12 
    - อําเภอน้ําหนาว หน้า 13 
    - อําเภอหล่มเก่า หน้า 14 
    - อําเภอหนองไผ่ หน้า 15-17 
 

/อําเภอบึงสามพัน...  
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     - อําเภอบึงสามพัน หน้า 18-19 
     - อําเภอวิเชียรบุรี หน้า 20-27 
     - อําเภอชนแดน หน้า หน้า 27-33 
นางสายโซ่  วาตะ     ขอให้ตรวจสอบหน้า 14 เป็นโครงการของอบต.ศิลา อําเภอหล่มเก่า 
            ไม่ปรากฎจํานวน 1 โครงการ และโครงการลําดับแรกขอให้แก้ไขจากอบต.ศิลา  
    เป็น อบต.ตาดกลอย 
ผู้ช่วยเลขาฯ    ขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนชี้แจงกรณีดังกล่าวด้วย 
นางภัทรลักษณ์ พรมทอง     โครงการที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอส่งมาให้ 
    คณะกรรมการชุดนี้ฯตรวจสอบ อาจไม่ปรากฏตามเอกสาร เนื่องจาก 
     - โครงการไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     เช่น ถนน ขนาดความกว้างไม่เกิน 6.00 เมตร และ/หรือที่ไม่เข้าตามเกณฑ์ 
     - หากเป็นโครงการที่ต้องใช้งบประมาณมาก (10 ล้านบาทขึ้นไป) 
    รายละเอียดจะปรากฏตามเอกสาร ผ.05 
ประธานฯ     ขอเน้นย้ําโครงการที่ได้จัดส่งมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
    ที่มีเรื่องการใช้ที่ดิน ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของพื้นที่ต้องทํา 
    เรื่องขออนุญาตเกี่ยวกับเรื่องการใช้ที่ดินให้เรียบร้อยก่อน โดยมีข้อพิจารณาใน 
    เบ้ืองต้นดังนี้ 
     1. เป็นพื้นที่ของเอกชนหรือไม่อย่างไร 
     2. เป็นพื้นที่สาธารณะหรือไม่อย่างไร 
     3. เป็นพื้นที่ป่าไม้/อุทยานฯหรือไม่อย่างไร 
ผู้ช่วยเลขาฯ     สําหรับรายละเอียดประสานโครงการพัฒนาของอําเภอ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ด้านไฟฟ้า/ประปา) ปรากฏตามเอกสาร  
    ผ.03/1 หน้า 34-37  
     สําหรับยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
     วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชีวิต รายละเอียด 
    โครงการฯ ปรากฏตามเอกสาร ผ.03/1 หน้า 38-41  
     สําหรับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและ 
    การท่องเที่ยว รายละเอียดโครงการฯ ปรากฏตามเอกสาร ผ.03/1 ดังนี้ 
     - อําเภอหล่มสัก หน้า 42-43  
     - อําเภอศรีเทพ หน้า 44-48 
     - อําเภอวังโป่ง และอําเภอหล่มเก่า หน้า 49 
     - อําเภอหนองไผ่ หน้า 50-55 
     - อําเภอบึงสามพัน หน้า 56 
     - อําเภอวิเชียรบุรี หน้า 57-65 
     - อําเภอชนแดน หน้า 66 – 69 
ประธานฯ     ขอให้คณะกรรมการฯพิจารณาหน้า 46 โครงการของอําเภอศรีเทพ 
     ลําดับที่ 22 ในเรื่องการขุดลอกสระเก็บน้ํา มีการเขียนขอรับงบประมาณตั้งแต่ 
    ปี 2561 – 2564 ขอให้ผู้แทนอําเภอช่วยช้ีแจง 
 /ได้ตรวจสอบแล้ว... 
 



- 5 - 
 

นายอนุวรรณ เอี่ยมแสงทอง   ได้ตรวจสอบแล้วโดยโครงการรูปแบบนี้จะดําเนินการปีงบประมาณเดียว 
     โดยได้จัดทําโครงการฯไว้ในทุกปีงบประมาณ เผื่อกรณีไม่ได้รับการจัดสรร 
     งบประมาณในปีนั้น 
ประธานฯ     ขอให้ระบุปีงบประมาณที่ชัดเจนเพียงปีเดียว ยกเว้นกรณีขุดลอกคลอง 
     หรือก่อสร้างถนน ซึ่งอาจดําเนินการเป็นช่วงปีงบประมาณได้ 
นายอนุวรรณ เอี่ยมแสงทอง   กรณีนี้อําเภอศรีเทพขอแก้ไขรายละเอียดโครงการทั้งหมดมาเป็นปี 2561 
            ได้หรือไม่อย่างไร 
 เลขาฯ           เห็นควรระบุในปงีบประมาณ 2562 เนื่องจากพิจารณางบประมาณที่ 
  ขอรับจากปีงบประมาณ 2561 ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับปีงบประมาณอื่นๆ 
ประธานฯ   นอกจากกรณีของอําเภอศรีเทพแล้ว หากอําเภออื่นๆขอรับงบประมาณที่ 
  เหมือนกันจะขอให้แก้ไขเป็นปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด และขอมติที่ประชุมฯ 
มติทีประชุมฯ     รับทราบ 
ผู้ช่วยเลขาฯ     ขอแก้ไขเอกสารหน้า 69 ซึ่งเป็นรายละเอียดโครงการฯของอําเภอ 
    ชนแดน ดังนี้ 
     - โครงการลําดับที่ 1 ช่องยุทธศาสตร์ (อบจ . ) แก้ไขข้อความเป็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
     - โครงการลําดับที่ 6 ช่องยุทธศาสตร์ (อบจ . ) แก้ไขข้อความเป็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ผู้แทนอําเภอน้ําหนาว     ขอให้คณะกรรมการฯพิจารณาหน้า 69 โครงการลําดับที่ 7 สอดคล้อง 
    ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 หรือไม่อย่างไร 
ประธานฯ   สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ในเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์สามารถ 
  ดําเนินการได้โดยขอเน้นเรื่องการได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินจากเจ้าของที่มีหลักฐาน 
  ชัดเจน โดยเฉพาะหากเป็นกรณีที่ของอุทยานหรือที่ป่าสงวนแห่งชาติให้พิจารณา 
  ตรวจสอบตามอํานาจของกฎหมายอย่างรอบคอบ     
ผู้ช่วยเลขาฯ     สําหรับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 70-72 
ประธานฯ     เอกสารหน้า 70 โครงการลําดับที่ 1 อยากทราบข้อมูลปราณขยะของ 
    อบต.ลานบ่า 
นายอานนท์ ล้านภูเขียว     มีข้อมูลเบื้องต้นว่า รับขยะจาก 4 ตําบล ในเขตอําเภอหล่มสัก 
ประธานฯ     จํานวนรถขยะของอบต.ลานบ่า รวมทั้งแนวทางการดําเนินการการ 
    รับ-ส่งขยะ เป็นอย่างไร 
นายกษิต  โฆษิตานนท์     ขอชี้แจงคณะกรรมการฯทุกท่านทราบดังนี้ เนื่องจากขยะเป็นทรัพย์สิน 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายจึงให้อํานาจดําเนินการได้หากเป็น 
    กรณี เผา ขุด กลบ ฝัง สําหรับการขายขยะกฎหมายยังไม่ได้ให้อํานาจไว้ หาก 
    ดําเนินการขายขยะเป็นการกระทํา ที่ผิดกฎหมาย โดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
    จัดการขยะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 /เอกสารหน้า... 
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ประธานฯ     เอกสารหน้า 71 โครงการฯของอําเภอบึงสามพัน ลําดับที่ 8-11  
    เห็นควรนําไปบรรจุไว้ในเอกสาร ผ.05 เนื่องจากงบประมาณเกิน 10 ล้านบาท 
ผู้แทนอําเภอเมือง    รายละเอียดประสานโครงการฯของอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ ขออนุญาตบรรจุ 
    เพิ่มเติมได้หรือไม่ 
ประธานฯ     ขอมติที่ประชุมฯเพื่อบรรจุโครงการฯของอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
    เพิ่มเติมด้วยครับ 
มติที่ประชุมฯ     รับทราบ และให้บรรจุโครงการฯภายหลังการประชุมฯ 
ประธาน ฯ    3.2 การพิจารณาบูรณาการโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ (กบจ.) ขอเชิญเลขาฯ 

ผู้ช่วยเลขาฯ     สําหรับรายละเอียดประสานโครงการพัฒนาของแต่ละอําเภอปรากฏตาม 
    เอกสาร ผ.05 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ด้านถนน) และ 
    ขอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมพิจารณาพร้อมกัน ดังนี้ 
     - อําเภอหล่มสัก หน้า 1-2 
     - อําเภอศรีเทพ หน้า 3-5 
     - อําเภอวังโป่ง หน้า 5 
     - อําเภอน้ําหนาว หน้า 6-7 
     - อําเภอวังโป่ง หน้า 8 
     - อําเภอหนองไผ่ หน้า 9-10 
     - อําเภอชนแดน หน้า 11-12 
     - อําเภอบึงสามพัน หน้า 13-14 
     - อําเภอวิเชียรบุรี หน้า 15-24 

  สําหรับรายละเอียดประสานโครงการพัฒนาแต่ละอําเภอ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา 

นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรากฏตามเอกสาร ผ.05 หน้า 25 
     สําหรับรายละเอียดประสานโครงการพัฒนาแต่ละอําเภอ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร สินค้าและการท่องเที่ยว ปรากฏตาม 
    เอกสาร ผ.05 หน้า 26-29 
     สําหรับรายละเอียดประสานโครงการพัฒนาแต่ละอําเภอ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
    การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรากฏตาม 
    เอกสาร ผ.05 หน้า 30-32 
ผู้แทนอําเภอวังโป่ง   ขอให้คณะกรรมการฯตรวจสอบโครงการฯของอําเภอวังโป่ง หน้า 5 และ 
    หน้า 8 เนื่องจากซ้ําซ้อนกัน และในส่วนของอําเภอวังโป่งมีความเห็นให้ตัด 
    รายละเอียดหน้าที่ 8 ออก เนื่องจากจะไม่กระทบรายละเอียดโครงการฯ 
    ของอําเภออื่นๆ 
นางสายโซ่  วาตะ    ได้ตรวจสอบโครงการฯของอบต.ศิลาที่ไม่ปรากฏจํานวน 1 โครงการ 
     เบ้ืองต้นเป็นเรื่องก่อสร้างถนนความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,700 เมตร 
     งบประมาณ 12 ล้านบาท 
 /ขอเพิ่มเติม... 
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ผู้แทนอําเภอวิเชียรบุรี   ขอเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่จะบรรจุในเอกสาร ผ.05 
ประธานฯ     ขอมติที่ประชุมพิจารณา ในส่วนอําเภอวังโป่งตัดรายละเอียดหน้า 8 ออก 
     และกรณีโครงการของอําเภอหล่มเก่าและโครงการของอําเภอวิเชียรบุรี ขอให้ 
    ส่งโครงการฯภายหลัง  การประชุมนี้โดยด่วน เพื่อบรรจุในเอกสาร ผ.05 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
ผู้แทนอําเภอน้ําหนาว   ขอหารือเกี่ยวกับการดําเนินงานที่คาบเกี่ยวกับที่สาธารณะ 
ประธานฯ     ต้องขออนุญาตจากอําเภอก่อน และพิจารณาด้วยว่าที่สาธารณะดังกล่าว 
    ได้ขึ้นเป็น หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) หรือไม่อย่างไร โดยมีแนวทางคือ 
    ให้อบต.รังวัดที่ดินให้ออก น.ส.ล. และให้อบต.เป็นผู้จ่ายค่ารังวัด โดยอาจมี 
    ข้อยกเว้นกรณีเพื่อสร้างชุมชนให้เกิดใหม่ ตามท้ายพระราชกฤษฏีกากําหนดเขต 
    หวงห้ามที่ดิน พ.ศ. 2481 
นางกานดา กีรติกาลกุล   ข้อมูลในส่วนที่ไม่ปรากฏในเอกสาร ผ.03/1 และเอกสาร ผ.05 อาจมี 
    ประเด็นดังนี้ 
     1. รายละเอียดของโครงการไม่ครบถ้วน 
     2. ไม่เข้าเงื่อนไขการบูรณาการดําเนินงานร่วมกันขององค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น 2 หน่วยงานขึ้นไป 
ประธานฯ     กรณีรายละเอียดของโครงการไม่ครบถ้วน เห็นควรให้ตัดออก 
นายอานนท์ ล้านภูเขียว   ขอพิจารณาเอกสาร ผ.05 หน้า 26 โครงการลําดับที่ 6-7 ขอตัด 
    งบประมาณ ปี 2564 ทั้งสองโครงการ 
ประธานฯ     ขอมติที่ประชุมฯด้วยครับ 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
  
ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
เลขาฯ     ภายหลังการประชุมครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จะได้ 
    จัดทํารายงานการประชุมฯ และรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยนํา 

ข้อมูลลงเว็ปไซด์http:// www.phetchabunpao.go.th ภายหลังการประชุมฯ  
7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการฯทุกท่านทราบ 

 มติที่ประชุม     รับทราบ 
    
ปิดประชุม   เวลา 15.20 น. 
 

 


